

**แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดสงขลา**

ชื่อโครงการ	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปยุต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ตั้งของโครงการ	บ้านปยุต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา
พระราชดำริของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทรงรับฎีกา)
สรุปพระราชดำริ	ตามที่นายเม็ง เจมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มีนาคม 2546 ถึงสำนักพระราชเลขานุการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค และการเกษตรของราษฎรกลุ่มบ้านปลายลำไทร ตำบล คูหา อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านกันดารตั้งบ้าน เรือนอยู่ในหุบเขารายกรประมาณ 70 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 490 คน เนื่องจากยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำเป็นระบบประปาสำหรับใช้ในฤดูแล้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านปยุต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา ประชากรประมาณ 490 คน จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งน้ำต้นตุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลาย ลำไทร ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2545 ปัจจุบันระบบส่งน้ำของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้อย่างเพียงพอ
หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 16

ประเภทของโครงการ	การเกษตร
สรุปลักษณะของโครงการ	จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ราษฎร ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับ กิจกรรมการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร บริเวณ บ้านปยุต หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดสิงห์บุรี ราษฎรประมาณ 70 ครัวเรือน ประชากร 490 คน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 120 ไร่ และจากการศึกษารายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริงในสนามประกอบกับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวัง 5122 II ลำดับชุด L 7018 พบว่าสามารถพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บ้านปยุต พร้อม ระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2549
งบประมาณที่ได้รับในปี เริ่มต้นและแหล่งที่มาของ งบประมาณในปีที่เริ่มต้น	37,780,000.- บาท , ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กปร.
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้น จนถึงปีปัจจุบันและ แหล่งที่มาของงบประมาณ	37,780,000.- บาท , ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กปร.
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดย สรุป	100%

**หมายเหตุ**

1. กรณีเป็นจังหวัดที่ไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ ให้แจ้งยืนยันด้วย
- 2.ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ หมายถึงโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ